



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๘๖๐๗

ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๔/ว ๒๔๒ ๑๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (WILDLIFE CRIME INTELLIGENCE CENTER)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาเพื่อทราบและติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ (<https://portal.dnp.go.th/p/personnel>)

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยมีข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดส่งเอกสารเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม จำนวน ๖ ราย ซึ่งผ่านการประเมินบุคคล ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศ อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ แล้ว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชื่อและเค้าโครงของผลงาน ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดส่วนของผลงาน และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน จำนวน ๖ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จำนวน ๖ ชุด ในเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล ส่งผ่านต้นสังกัดที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ หากพ้นกำหนดจะถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นไม่สามารถส่งผลงานภายในกำหนดเวลาได้ ให้ผู้ขอประเมินชี้แจง เหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงนาม) อรรถพล เจริญชันษา

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิ่นชิตา อักษรคง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปริญญาการ ระดับชำนาญการ
(แบบทำยประเภทกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดที่ครอง	ตำแหน่ง/สังกัดที่ประเมิน	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง เลขที่	ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	หมายเหตุ
๑	นางสาวปริฉัตร พึ่งไทย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กลุ่มงานสงวน และคุ้มครองพันธุ์พืชป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานสงวน และคุ้มครองพันธุ์พืชป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา	๒๖๙	๒๖๙	๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ๒. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฯ	
๒	นายทนต์ศักดิ์ อิวบาง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	๑๗๘๐	๑๗๘๐	๑. ลักษณะข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการเพิ่มขึ้นตามความลาดชันในไร่หมุนเวียน ๒. ลักษณะข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการเพิ่มขึ้นตามความลาดชันในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง	
๓	นายวิภาส ศิริเลิศ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	๑๗๘๕	๑๗๘๕	๑. การบริหารจัดการด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ๒. แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
๔	นายธเนศวร์ พิชิตพันธุ์	นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗	๔๐๒๒	๔๐๒๒	๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเอกสารราชการสูญหาย ๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเอกสารราชการสูญหาย	๑๗

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประมงวิทยากร ระดับชำนาญการ
(แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดที่ครอง	ตำแหน่ง/สังกัดที่ประเมิน	ตำแหน่ง/สังกัดที่ประเมิน	ตำแหน่ง/สังกัดที่ประเมิน	ตำแหน่ง/สังกัดที่ประเมิน	หมายเหตุ
๕	นางสาวสุนิศ อำนจผูก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	๓๕๖๙	๓๕๖๙	๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ๒. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฯ	หมาย เหตุ
๖	นางสาวทศทัย หงษ์ทอง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	๔๖๕๐	๔๖๕๐	๑. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ Tourist's Satisfaction on the Tourism source Namkho Namchun watershed areas Development project, Phetchabun Province ๒. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย ลุ่มน้ำก้อ - น้ำขุน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในบริเวณที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคมขอใช้ประโยชน์ ที่อ่าเภอหล่มเก่า ๑. แนวโน้มการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชิงบรรยาย) ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชิงบรรยาย)	๑๖

หมายเหตุ : รายละเอียดและคำโครงการของผลงาน ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สักส่วนของผลงาน และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ <https://portal.dnp.go.th/p/personnel>